

## เอกสารประกอบการแถลงข่าว

### เรื่อง การจัดพิมพ์คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ “คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน” เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคสถาบันการเงิน โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลก และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคสถาบันการเงินและสถาบันที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้ความเห็นและทบทวนเนื้อหา เพื่อให้เป็นคู่มือที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการสถาบันการเงินในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งได้ดำเนินการจัดสัมมนาและขอความเห็นจากกรรมการ ฝ่ายจัดการ เลขาคณะกรรมการบริษัท ภาคสถาบันการเงิน ฯลฯ แล้วเมื่อ 20 ธันวาคม 2544

คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงินมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันการเงินพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยึดถือการปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับขององค์กร อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้กับสถาบันการเงิน

คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงินประกอบด้วย 5 บท และภาคผนวก สำคัญ ดังนี้

บทบาท อำนาจของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กร ภาระความรับผิดชอบที่มีทั้งตามกรอบกฎหมายและจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าที่ใช้บริการ ผู้ฝากเงิน ตลอดจนหน่วยงานของสถาบันการเงินเอง การสร้างกลไกที่ช่วยคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงจากธุรกิจและการมีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการเสริมสร้างวินัยจากกลไกตลาดโดยการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส คู่มือฉบับดังกล่าวยังเน้นสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจการเงิน ส่วนในภาคผนวกจะ ได้รวมกฎหมายสำคัญบางส่วนของที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา คดีตัวอย่างเกี่ยวกับความรับผิดชอบของกรรมการที่เกิดจากการไม่ใช้ความระมัดระวัง หรือเกิดจากการการละเลยหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต และตัวอย่างของข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นบางส่วนของกรรมการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์คู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงินทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจำหน่ายคู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงินแก่กรรมการสถาบันการเงินและผู้สนใจในราคาเล่มละ 250 บาท โดยคู่มือสำหรับกรรมการสถาบันการเงินภาคภาษาอังกฤษจะมีจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

